

Tổng thống Joseph R. Biden Jr.  
Tòa Bạch Ốc  
1600 Đại lộ Pennsylvania NW  
Washington, D.C. 20500

Ngày 9 tháng Chín năm 2023

## **8 tổ chức xã hội dân sự Việt Nam thúc giục Tổng thống Joe Biden gây áp lực với Việt Nam về 03 vụ án tử hình oan sai**

Kính thưa Tổng thống Biden:

Đầu thư, chúng tôi gửi tới ông lời chúc sức khỏe. Chúng tôi viết thư này cho ông với tư cách là những tổ chức xã hội dân sự và công dân Việt Nam có cam kết sâu sắc với các nguyên tắc công lý, bình đẳng và nhân quyền mà thế giới ủng hộ. Chúng tôi mong ông lưu ý đến một vấn đề cấp bách trong chuyến thăm Việt Nam sắp tới vào ngày 10 tháng Chín năm 2023.

Chúng tôi cần ông lên tiếng để giải quyết vấn đề khẩn cấp về các vụ án tử hình oan sai ở Việt Nam trong chuyến thăm Việt Nam của ông. Cụ thể, chúng tôi khẩn cầu ông kêu gọi chính phủ Việt Nam dừng ngay việc xử tử **Nguyễn Văn Chưởng**, một việc mà chính quyền Việt Nam có thể làm bất kỳ lúc nào.

Thêm vào đó, Việt Nam phải tiến hành xem xét lại về mặt pháp lý một cách nghiêm túc và kỹ lưỡng ngay lập tức đối với ba vụ án liên quan đến **Nguyễn Văn Chưởng**, **Lê Văn Mạnh** và **Hồ Duy Hải**, nhằm cứu họ khỏi các bản án tử hình oan sai. Những cá nhân này đã phải sống và chịu đựng trong xà lim tử tù hàng chục năm vì những tội ác mà chính quyền đã không chứng minh được bằng bất kỳ bằng chứng đáng tin cậy nào.

Trong những năm gần đây, cộng đồng quốc tế rất quan tâm đến vấn đề kết án oan sai và án tử hình ở Việt Nam. Những bản án oan ở Việt Nam có cùng những đặc điểm đáng lo ngại, chúng thường xảy ra ở các vùng nông thôn, ảnh hưởng nhiều đến người nghèo và những người dân có trình độ học vấn thấp trong xã hội. Xu hướng đáng báo động về nạn bạo hành của công an và ép cung buộc nhận tội, cùng với việc thiếu luật sư bào chữa hiệu quả, đã dẫn đến những vụ xét xử oan sai trong hệ thống

pháp luật Việt Nam. Có lẽ điều đáng lo ngại nhất là thực tế rằng nhiều cá nhân đã bị kết án tử hình dựa trên rất ít hoặc không có bằng chứng đáng tin cậy, chỉ dựa trên những lời nhận tội có được bằng vũ lực và tra tấn.

Nhu cầu cải cách pháp luật ở Việt Nam là thực tế và cấp bách. Một ví dụ điển hình là việc kết án oan và tuyên án tử hình Nguyễn Văn Chưởng, và ông có thể ngăn chặn cuộc hành quyết sắp xảy ra với tử tù này.

**Nguyễn Văn Chưởng** bị kết tội giết người vào năm 2008 và bị kết án tử hình mặc dù có tố cáo tra tấn trong thời gian tạm giam và thiếu bằng chứng cụ thể buộc tội anh. Chưởng có nhiều nhân chứng ngoại phạm nhưng cơ quan chức năng phớt lờ và không đưa ra tòa làm chứng.

Ngày 4/8/2023, gia đình Chưởng nhận được thông báo của tòa án làm đơn đăng ký nhận thi thể anh, cho biết anh sắp bị xử tử. Đáp lại, cả gia đình Chưởng và dư luận đều khẩn thiết kiến nghị Chủ tịch nước Việt Nam dừng việc xử tử anh và tiến hành xem xét kỹ lưỡng vụ án. Công chúng đã ủng hộ kiến nghị này với gần 6.000 cá nhân ký thỉnh nguyện thư, 13 tổ chức nhân quyền quốc tế gửi thư ngỏ yêu cầu tạm dừng thi hành án, và Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng kêu gọi Việt Nam xem xét lại vụ án của anh. Đáng tiếc, hơn một tháng nay chính quyền vẫn im lặng, khiến tính mạng của Chưởng như chỉ mảnh treo chuông.

Chúng tôi cũng đề nghị ông lưu tâm tới hai thanh niên khác đã bị kết án tử hình oan sai trong thời gian qua. Câu chuyện của họ nêu bật những vấn đề nghiêm trọng trong hệ thống tư pháp Việt Nam và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết những bất công này.

**Hồ Duy Hải:** Vụ án Hồ Duy Hải là điển hình cho những thiếu sót mang tính hệ thống trong quá trình tiến hành tố tụng ở Việt Nam. Anh bị buộc tội cướp tài sản và giết người vào năm 2008, bị kết án vì những lý do không rõ ràng và bị tuyên án tử hình. Các cuộc điều tra sau đó đã dẫn đến những nghi vấn về việc kết tội anh, bao gồm việc thiếu chứng cứ vật chất và hung khí giết người. Mặc dù vậy, Hồ Duy Hải vẫn đang tiếp tục mòn mỏi chờ đợi một cuộc hành quyết rất có thể là bất công này.

**Lê Văn Mạnh:** Câu chuyện của Lê Văn Mạnh là một minh chứng bi thảm khác cho tính cấp thiết của cải cách tư pháp. Bị buộc tội hiếp dâm và giết người vào năm

2005, anh nhanh chóng bị kết án và bị tuyên án tử hình. Giống như những người khác, vụ án của anh có đầy rẫy những cáo buộc ép cung nhận tội và xét xử không công bằng.

Với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ, chuyến thăm Việt Nam của ông mang lại cơ hội vô giá để làm sáng tỏ những bất công nghiêm trọng này và thúc đẩy cải cách pháp lý. Bằng cách đề cập đến những trường hợp này và nêu lên mối lo ngại về các vấn đề rộng hơn như kết án oan sai và án tử hình, ông có thể tác động đáng kể đến cuộc sống của những người bị giam giữ oan sai và giúp thúc đẩy công lý ở Việt Nam.

Chúng tôi trân trọng đề nghị ông xem xét đưa trường hợp của Nguyễn Văn Chưởng, Hồ Duy Hải và Lê Văn Mạnh vào nghị trình thảo luận với các nhà lãnh đạo Việt Nam. Hơn nữa, chúng tôi mong ông nhấn mạnh đến nhu cầu cấp thiết phải cải cách pháp luật ở Việt Nam để đảm bảo công lý, bình đẳng và xét xử công bằng. Hoa Kỳ có cam kết lâu dài đối với nhân quyền và pháp quyền, và sự ủng hộ của ông với vấn đề này sẽ là một minh chứng mạnh mẽ cho những giá trị phổ quát này.

Cảm ơn ông đã dành thời gian và sự quan tâm đến bức thư này. Chúng tôi hy vọng sự lãnh đạo của ông sẽ mang lại những thay đổi tích cực và góp phần tạo dựng một thế giới công bằng và bình đẳng hơn.

Trân trọng,

**Ban vận động Văn đoàn Độc lập**

**Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng**

**Câu lạc bộ Nguyễn Trọng Vĩnh**

**Câu lạc bộ Phan Tây Hồ**

**Diễn đàn Xã hội Dân sự**

**Lập Quyền Dân**

**Sáng kiến Pháp lý Việt Nam**

**Nhóm Làm việc vì Một Việt Nam Thay đổi**